

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย	<p>คัดค้านร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว ตัวแทนเครือข่ายเภสัชกรทั่วประเทศ นำโดย ภก.สมสุข สัมพันธ์ประทีป ประธานชมรมเภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคใต้ ยื่นหนังสือถึง นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. เพื่อคัดค้านร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ เพราะอาจกระทบกับวิชาชีพเภสัชกรและประชาชน เช่น ไม่มีข้อห้ามในการผลิตและการขายยาชุด ทำให้ผู้บริโภคจะได้รับอันตรายมากขึ้น และการบังคับใช้กฎหมายอ่อนลง ทำให้ธุรกิจยาไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงอยากให้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันจะส่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับสธ.ร่วมกับสหวิชาชีพ เพราะจะทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภค</p> <p>ด้าน นพ.บุญชัย กล่าวว่า เรื่องนี้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ทราบแล้ว และอยู่ระหว่างประสานหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา และฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล เพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม แต่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาฯ ฉบับที่เครือข่ายร้องขอ โดยกระบวนการทางราชการ อาจทำไม่ได้</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา แนวน้ำ	<p>หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว จังหวัดเชียงใหม่ค่า PM 10 วัดได้ 144 มค.ก./ลบ.ม. สูงเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน จังหวัดพะเยาวัดได้ 209 มค.ก./ลบ.ม. สสจ.แนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมในพื้นที่หมอกควันปกคลุม จ.เชียงรายสูงสุดที่ อ.แม่สาย 263 มค.ก./ลบ.ม. ส่วนจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือตอนบน ตรวจพบค่า PM 10 เกินค่ามาตรฐานเช่นกัน ยกเว้นจังหวัดลำพูน วัดได้ 102 มค.ก./ลบ.ม.</p> <p>-กรมควบคุมมลพิษได้แจ้งเตือน และแนะนำเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และประชาชนทั่วไป หลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าปิดจมูก ให้ปิดประตูหน้าต่างกันฝุ่นเข้าบ้าน ติดตามข่าวสารทางราชการ และปฏิบัติตามข้อแนะนำ หากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย นำรถดับเพลิงกว่า 30 คัน ออกพ่นละอองน้ำทั่วเมืองเชียงราย เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ได้แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนใส่ป้องกันเมื่ออยู่กลางแจ้ง</p>
ไทยโพสต์ แนวหน้า	<p>บุก รพ.เจาะไอร้อง</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 แฉลงความคืบหน้าในการติดตามจับกุมคนร้ายบุกเข้ายึดโรงพยาบาลเจาะไอร้อง โดยเป็นการแถลงครั้งแรกที่มีการแปลเป็นภาษามลายูและภาษาอังกฤษด้วย</p> <p>พ.อ.ยุทธนามกล่าวว่า ผลการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ รอยเลือดที่เกิดเหตุ โดยศูนย์พิสูจน์หลักฐาน สามารถระบุตัวบุคคลได้ว่าเป็นดีเอ็นเอของนายอับดุลกาดี ทะแว หรือโต๊ะแว หรือแบตา ราชฎูร ต.เรือเสาะออก อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาล ออกหมายจับในข้อหาร่วมกันก่อการร้าย</p> <p>-เสนอภาพข่าว คณะเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส อาสาสมัครกาชาด และเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเจาะไอร้อง หลังถูกกลุ่มคนร้ายบุกยึดเพื่อใช้โจมตีเจ้าหน้าที่ทหาร</p>
มติชน	<p>สิทธิประกันสังคม</p> <p>-เสนอข่าว กรณีที่ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ระบุว่า มีผู้ประกันตนร้องเรียนปัญหาการเข้ารับบริการด้านทันตกรรมพื้นฐานที่มีวงเงินเพียงปีละ 600 บาท ซึ่งต้องสำรองจ่าย และหากพบปัญหาทางช่องปากอื่นๆ ต้องจ่ายเงินเองนั้น</p> <p>นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า สปส.ครอบคลุมการรักษาทั้งหมดรวมทั้งโรคทางช่องปาก เช่น โรคเหงือก มะเร็งช่องปาก ฯลฯ ที่ผ่านมามีการร้องเรียนเพียงเรื่องวงเงินค่าบริการทันตกรรมพื้นฐานไม่เพียงพอ แต่การเพิ่มวงเงินรักษา ต้องพิจารณาจากเงินสมทบและค่ารักษาพยาบาลด้านทันตกรรมของรพ.รัฐ ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการตั้งวงเงิน ส่วนกรณีการจ่ายเงินตรงไปที่รพ. เพื่อจะได้ไม่ต้องสำรองจ่ายนั้น เคยดำเนินการแล้ว แต่ผู้ประกันตนร้องว่าต้องรอคิวนาน และเดินทางไปใช้บริการตามสิทธิไม่สะดวก จึงเปลี่ยนให้ทำฟัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ที่ได้ก็ได้ โดยสำรองจ่าย</p> <p>-ด้าน น.ส.ณัฐกานต์ กิจประสงค์ ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า เคยเสนอให้ระบบทันตกรรมเข้าไปอยู่ในการบริการรักษาทั่วไป เพื่อไม่ต้องให้ผู้ประกันตนสำรองจ่าย โดยคลินิกเอกชน หรือโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการรักษาไปก่อน และไปเบิกเงินจาก สปส.ในภายหลัง ซึ่งขณะนี้ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างประสานขอความร่วมมือกับคลินิกเอกชนในแต่ละพื้นที่ ให้คิดราคากลางในการให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ซึ่งเป็นวิธีที่ สปส.จะลดปัญหาการรอคิวที่โรงพยาบาล</p> <p>-ด้าน นพ.ชาติรี บานชื่น ที่ปรึกษา รพ.สธ. ในฐานะประธานกรรมการการแพทย์ บอร์ด สปส. กล่าวว่า ควรทำข้อเสนอส่งให้ สปส.พิจารณา</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><u>ความร่วมมือควบคุมโรคไทย-ลาว</u></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขไทย-ลาว หรือความร่วมมือป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในประเด็นการป้องกันควบคุมโรค ว่าด้วยการกำจัดโรคโปลิโอโรคติดต่อไวรัสซิกา โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย โรคพิษสุนัขบ้า โรคเขตร้อน รวมถึงโรคอื่นๆ พร้อมเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวที่รพ.หนองคาย เป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><u>ประชุมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ</u></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 21-23 มี.ค. ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน และพระราชทานโลรางวัล DMSc Awards 59 เพื่อเชิดชูผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานดีเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข ได้แก่ การพัฒนางานทางห้องปฏิบัติการ การค้นคว้าวิจัยสิ่งใหม่ๆ การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการพัฒนาบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><u>ภัยแล้ง</u></p> <p>-เสนอข่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แถลงถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า ขณะนี้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)ไปแล้วจำนวน 17 จังหวัด 67 อำเภอ 305 ตำบล แยกเป็น ภาคเหนือ 6 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยา สุโขทัย นครสวรรค์ และน่าน ภาคอีสาน 5 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา นครพนม มหาสารคาม บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี และชัยนาท ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี และชลบุรี ปภ.จึงประสานจังหวัดลงพื้นที่ประเมิน จัดระดับความรุนแรงภัยแล้ง เพื่อกำหนดโซนนิ่งช่วยเหลือได้อย่างชัดเจน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><u>แนะเลี่ยงทำงานกลางแจ้ง</u></p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงมี.ค.-เม.ย.ปีนี้ คาดว่าภูมิสูงสุด 41 องศาเซลเซียส หากประชาชนต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ ส่งผลให้ความดันโลหิตต่ำ ปวดศีรษะ หน้ามืด หรืออาจอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ผู้ที่ต้องอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดควรดื่มน้ำให้ได้ชั่วโมงละ 1 ลิตร เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ ออกกำลังกายในที่ร่มช่วงเช้าและเย็น นอนพักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ส่วนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้เป็นโรคอ้วน ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หญิงมีครรภ์หากต้องเดินทางไกล ควรมีผู้ดูแลร่วมเดินทางด้วย</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><u>ชยันนาเตือน ปชช.ระวัง โรคลมแดด</u></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร์ นพ.สสจ.ชยันนา เตือน“โรคฮีตสโตรก” หรือโรคลมแดด มีอาการสำคัญ ได้แก่ ตัวร้อนจัด ชีพจรเต้นเร็ว กระสับกระส่าย ระดับความรู้สึกตัวลดลง หมดสติ ชักเกร็ง การช่วยเหลือผู้ที่มีอาการดังกล่าว ให้นำผู้ป่วยเข้าที่ร่ม จัดให่นอนราบ คลายเสื้อผ้าออก ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประคบตามร่างกาย ใช้พัดลมช่วยเป่าระบายความร้อน หรือเทน้ำเย็นราดลงบนตัว เพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายให้ต่ำลงโดยเร็วที่สุด</p>
<p>New)108</p>	<p><u>เด็กจมน้ำ</u></p> <p>-เสนอข่าว หน่วยกู้ภัยสุข 31 นครราชสีมา งามร่างเด็กชาย อายุ 13 ปี ขึ้นมาจากสระน้ำขนาดใหญ่ ท้ายหมู่บ้าน หอกลอง ตำบลด่านจาก สอบสวนทราบว่า ผู้ตายได้ออกมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆ เพื่อคลายร้อน และป็นต้นไม้ริมขอบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง	<p>สระความสูงกว่า 5 เมตร กระโจนลงน้ำลึก แต่ร่างกระแทกผิวน้ำก่อนจมนหายไป ส่วนเพื่อน 5 คนที่เห็นเหตุการณ์ไม่กล้าช่วยเหลือ เนื่องจากน้ำลึกมาก</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นพ.สสจ.อำนาจเจริญ เตือนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้ลงเล่นน้ำตามลำพัง หรืออย่าปล่อยให้ไปกับเพื่อนๆ โดยไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วย และเวลาเล่นน้ำอย่าอยู่ในน้ำนานๆ</p>
เดลินิวส์	<p>อุบัติเหตุจราจร</p> <p>-เสนอบทความว่า สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุรายงานอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร 1 แสนคน โดยอันดับหนึ่งของโลก คือ ลิเบีย 73.4 รองลงมาคือ ไทย 36.2 มาลาวี 35.0 ไลบีเรีย 33.7 คองโก 33.2 แทนซาเนีย 32.9 อัฟริกากลาง 32.4 อิหร่าน 32.1 โมซัมบิก 31.6 และ โตโก 31.1 ตามลำดับ โดยไทย มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดในเอเชียและอาเซียน ซึ่งการทำงานที่ผ่านมาเป็นลักษณะการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เป็นครั้งคราวมากกว่าเป็นแผนระยะยาว</p> <p>น.พ.ณะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า ข้อมูลอุบัติเหตุจากกระทรวงสาธารณสุข มีผู้ประสบอุบัติเหตุรวมกว่า 1 ล้านคน/ปี มีอาการรุนแรง 150,000 คน พิการประมาณ 5,000 คน และเสียชีวิตประมาณ 15,000 คน แต่ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า คือ 24,000 คน ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ ประมาณ 70% รองลงมาคือรถปิกอัพ หรือรถเก๋ง สาเหตุหลักมาจากความเร็ว</p> <p>ทางออกของการลดอุบัติเหตุ คือ คนขับคนใช้รถต้องมีความพร้อมและมีความรู้ในเรื่องกฎจราจรและรถยนต์ในระดับหนึ่ง สภาพถนนจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อการใช้ยานพาหนะทุกชนิด ยานพาหนะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย และต้องมีสติไม่ประมาท ส่วนภาครัฐ ต้องเพิ่มมาตรการทางกฎหมายให้เข้มงวด และภาคสังคมต้องช่วยกันตรวจสอบ ชี้เบาะแสการกระทำผิด</p>
ไทยโพสต์	<p>สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึง การพัฒนารากฟันเทียมพระราชทาน ของโครงการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้มาตรฐานสากลเทียบเท่ารากฟันเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ</p> <p>จากความสำเร็จในการประดิษฐ์รากฟันเทียม โครงการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) ได้พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ประเภทอื่นๆ เช่น หมุดอุปกรณ์ใส่หูเทียม อุปกรณ์ใส่ตาเทียม อุปกรณ์หลักตามกระดูกทั้งในสัตว์ขนาดเล็ก และในมนุษย์ มีการประดิษฐ์อุปกรณ์ตัวอย่างที่สามารถใช้งานได้จริงแล้ว และเตรียมยกระดับองค์กรเป็น "สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ (องค์การมหาชน) (Technology Department and Innovation of Medical Device Institute : TIMI) ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.ร. ตั้งเป้าจะผลิตพลาสติกชีวภาพทางการแพทย์ กลุ่มโลหะที่ใช้ไทเทเนียม ซึ่งฉาบด้วยชีววัสดุที่กระตุ้นเซลล์สร้างกระดูก และเคลือบผิวด้วยวัสดุนาโน, การสร้างศูนย์อบรมทางการแพทย์ เบื้องต้นจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เพื่อลดการนำเข้าอย่างน้อย 5 รายการ ซึ่งจะสามารถประหยัดงบประมาณได้ประมาณ 213 ล้านบาท</p>
ทีวีช่อง 3,7	<p>มาตรการ 3 เก็บ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทรงวุฒิ หุตามัย นพ.สสจ.อ่างทอง ร่วมกับ อปท. และอสม. เดินหน้ามาตรการ 3 เก็บ เก็บขยะ เศษภาชนะ เก็บบ้านและสถานที่ทำงาน เก็บน้ำให้มิดชิด เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากุงลาย</p>
เดลินิวส์	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และนำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดฮอริโมนคุมกำเนิด และทำหมันหมาแมวเพศผู้ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของพิษสุนัขบ้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>ศูนย์ตำรากรมราชบุรีตรวจโรงงานกำจัดขยะ</p> <p>-เสนอข่าว ผวจ.ราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรม จากกรณีประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ตำรากรมจังหวัดราชบุรี ว่า มีเอกชนนำสารเคมีมากำจัดโดยไม่ถูกต้อง อาจทำให้สารเคมีรั่วไหลลงสู่ลำห้วยสาธารณประโยชน์ที่เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร และให้กรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบอีกครั้ง เบื้องต้น ได้เตรียมชุดเจาะบาดาล พร้อมจัดระบบประปาให้เพียงพอสำหรับประชาชนที่เดือดร้อน รวมทั้งแจกจ่ายน้ำ ตลอดจนให้สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และออกสำรวจสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่วนเกษตรกรที่ประสบปัญหาหน่วยงานเกษตรฯ จะเร่งไปให้ความช่วยเหลือแนะนำต่อไป</p>
พิมพ์ไทย	<p>เขตภาษีเจริญเปิดตัว ผักสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ม.สยาม ร่วมกับ สสส. สำนักงานเขตภาษีเจริญ และเครือข่ายภาคี เปิดตัว "ผักสุขภาพ ภาษีเจริญ" ที่ตลาดวัดชัยฉิมพลี โดยศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ จนเกิด "ผักสุขภาพ ภาษีเจริญ" ซึ่งผ่านขั้นตอนการควบคุมคุณภาพอย่างมีส่วนร่วมตามหลักการของ PGS (Participatory Guarantee Systems) โดยเกษตรกร แม่ค้า ผู้บริโภคและนักวิชาการ รวมตัวกันเป็นกลไกในการตรวจสอบมาตรฐาน ตั้งราคาขาย 15 บาททุกรายการ</p>
ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ไทยรัฐ แนวหน้า	<p>ตรวจคุณภาพข้าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้ทำแผนการตลาดเพื่อโปรโมตข้าวไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 5-7 เม.ย. จะจัดคณะไปฮ่องกง และช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. จะจัดคณะเดินทางไปสิงคโปร์และสหรัฐ ส่วนอิหร่านกำลังประสานกับกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่าน เดินทางมาตรวจคุณภาพข้าวในไทย เพื่อให้เกิดการนำเข้าข้าวในอนาคตระหว่างกันต่อไป</p>
เดลินิวส์	<p>ภาวะศีรษะเล็กจากไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว พบทารกที่มีภาวะศีรษะเล็ก (microcephaly) รายแรกของปานามา ซึ่งเสียชีวิตหลังคลอดออกมาราว 4 ชั่วโมง โดยการแพร่ระบาดรอบนี้ พบภาวะศีรษะเล็กในทารกที่คาดว่าเชื่อมโยงกับการระบาดของไวรัสซิกาในบราซิลเท่านั้น กรณีนี้จึงเป็นกรณีแรกที่พบนอกบราซิล</p>
New)108 มติชน The Nation	<p>เงินกวาดล้างวัชพืชเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว ทางกรเงินเดินทางกวาดล้างวัชพืชในตลาดมืด ซึ่งสำนักงานอาหารและยามณฑลซานตง พบว่ามี การลอบขายวัชพืชมูลค่า 570 ล้านหยวน (ประมาณ 3,000 ล้านบาท) ในหลายมณฑลทั่วประเทศ โดยเป็นวัชพืชป้องกันโรคหลายชนิด เช่น เชื้อหุ้มสมองอักเสบ โรคพิษสุนัขบ้า ผลิตโดยบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับทางการ แต่ไม่ได้เก็บรักษาและขนส่งด้วยกระบวนการรักษาความเย็นตามที่กำหนด ทำให้ผู้รับการฉีดวัคซีนเสี่ยงได้รับผลข้างเคียงรุนแรงหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>
มติชน	<p>แผ่นแปะคุมเบาหวาน</p> <p>-เสนอข่าว นักวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จในการคิดค้นแผ่นแปะคุมเบาหวาน โดยแปะบนผิวหนังของผู้ป่วย ภายในแผ่นดังกล่าวบรรจุเบต้าเซลล์ที่มีชีวิตไว้ พื้นผิวด้านล่างของแผ่นแปะมีเข็มขนาดเล็กเท่ากับขนตาของคน ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเบต้าเซลล์ในแผ่นแปะกับกระแสเลือด นอกจากนี้ทีมวิจัยยังติดตั้ง "กลูโคส ซิกแนล แอมพลิฟายเออร์" ไว้นในแผ่นสำหรับตรวจจับระดับน้ำตาลในกระแสเลือด แล้วสื่อสารไปยังกลุ่มเบต้าเซลล์ให้ผลิตอินซูลินเพิ่มออกมาฉีดเข้าสู่กระแสเลือดของผู้ป่วย ข้อดีคือ ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเพื่อให้อินซูลินอีกต่อไป โดยอยู่ในระยะทดลองขั้นต้นในสัตว์ทดลอง</p>